



ÁNH SÁNG CỦA ANH EM PHẢI CHIẾU GIẢI TRƯỚC MẶT THIÊN HẠ

Cập nhật hằng ngày
Tổng Tu nghị XIX
Đòng Ngôi Lời

Ngày 03/07/2024

Ban Truyền Thông
Tổng Quyền

Việt ngữ: Truyền Thông
Ngôi Lời Việt Nam
SVD-VIE Communications

ĐỊNH HÌNH TƯƠNG LAI:

NHỮNG HIỂU BIẾT THIÊNG LIÊNG VÀ LỰA CHỌN LÃNH ĐẠO

Sau những cuộc thảo luận căng thẳng, những nỗ lực hợp tác và việc soạn thảo tài liệu làm việc ngày hôm qua một cách tỉ mỉ, hôm nay, các Nghị Viên đã có một thời gian nghỉ ngơi rất cần thiết để tập trung vào việc suy tư và chuẩn bị tinh thần. Ngày quan trọng này được dành để chuẩn bị cho các Nghị Viên cho cuộc bầu cử quan trọng diễn ra vào các ngày từ 4 -7 tháng Bảy. Còn cách nào tốt hơn để thiết lập giai điệu làm việc này cho bằng những hiểu biết sâu sắc từ cha Arturo Sosa, Bề trên Tổng quyền của Đòng Tên?

Cha Sosa đã cuốn hút các Nghị Viên bằng những suy tư sâu sắc về việc lãnh đạo trong đời sống thánh hiến, nhấn mạnh rằng sự lãnh đạo đích thực có nghĩa là “được Chúa dẫn dắt” hơn là tuân theo các kế hoạch hoặc chiến lược của một người. Ngài nói rõ rằng sự lãnh đạo trong bối cảnh tôn giáo khác biệt đáng kể so với sự lãnh đạo thế tục trong chính trị hoặc kinh doanh, nhấn mạnh việc tập trung vào việc được hướng dẫn bởi ý Chúa. Khái niệm này đã được hiện thực hóa một cách sống động thông qua các tài liệu tham khảo trong Kinh Thánh, đặc biệt là mối quan hệ giữa Chúa Giêsu và thánh Phêrô. Cha Sosa nhấn mạnh rằng khả năng lãnh đạo của Phêrô gắn liền với tình yêu của ông dành cho Chúa Giêsu và sự mặc khải thiêng liêng.

Bề trên Tổng quyền Đòng Tên nhấn mạnh các khía cạnh thiết yếu của sứ vụ và sự phân định trong lãnh đạo tôn giáo, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự vâng phục và khiêm nhường. Ngài giải thích rằng quá trình đưa ra quyết định nên bao gồm việc tham khảo ý kiến và phân định, nhằm mục đích phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa hơn là sở thích hoặc động lực quyền lực của con người. Trí tuệ tập thể và ý kiến đóng góp đa dạng của hội đồng lãnh đạo là rất quan trọng để đưa ra các quyết định toàn diện, được hướng dẫn về mặt tinh thần.

Lấy cảm hứng từ thánh Inhaxiô Loyola, cha Sosa đã vạch ra những phẩm chất cần thiết để lựa chọn Bề trên tổng quyền, một vai trò quan trọng đối với Đòng Ngôi Lời (SVD). Ngài nhấn mạnh rằng Bề trên Tổng quyền phải có một đời sống thiêng liêng sâu sắc và dẫn thân cầu nguyện, giúp ngài có thể là ống dẫn ân sủng thiêng liêng cho toàn thể Hội Đòng, bảo đảm sứ mệnh của Hội Đòng được hoàn thành. Người lãnh đạo mới cũng phải gương mẫu, thể hiện lòng bác ái, cân bằng giữa lẽ phải và sự dịu dàng, đồng thời có lòng cao thượng và dũng cảm để đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng và đối mặt với những tình huống thử thách, ngay cả khi gặp rủi ro cá nhân.



Ngày 03/07/2024 (tiếp)

Hơn nữa, Bề trên Tổng quyền phải có sự hiểu biết và phán đoán sâu sắc về các vấn đề trí tuệ và thiêng liêng, kèm theo sự khôn ngoan và khả năng phân định các tinh thần khác nhau. Sự cảnh giác và kiên trì cũng rất quan trọng, vì người lãnh đạo phải siêng năng trong việc bắt đầu công việc và kiên trì hoàn thành nó. Cần có đủ sức khỏe thể chất và sự trưởng thành để thực hiện trách nhiệm một cách hiệu quả, đồng thời ngài phải có danh tiếng tốt và những phẩm chất cá nhân mang lại quyền bính luân lý.

Cuối cùng, Bề trên Tổng quyền mới phải thể hiện nhân đức quan trọng, lòng yêu mến Hội Dòng, năng lực trí tuệ và khả năng làm việc tốt với người khác. Sosa thừa nhận thách thức trong việc tìm kiếm một người có tất cả những phẩm chất này, thay vào đó nhấn mạnh tầm quan trọng của đời sống tinh thần, lòng tốt, tình yêu đối với tổ chức, sự đào tạo đầy đủ và khả năng làm việc nhóm.

Khi các Nghị Viên tiến tới việc bầu chọn một Bề trên Tổng quyền mới vào ngày 4 tháng Bảy, họ phải tiếp cận nhiệm vụ này với sự phân định trong cầu nguyện, đảm bảo rằng quyết định của họ phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Người lãnh đạo mới phải thể hiện những đức tính và phẩm chất được thánh Inhaxiô vạch ra. Điều này không chỉ là một gợi ý mà còn là điều cần thiết để người lãnh đạo hướng dẫn Hội một cách khiêm nhường, vâng phục và có cảm thức sâu sắc về sứ vụ. Bằng cách tuân thủ những nguyên tắc này, các Nghị Viên có thể lựa chọn một người lãnh đạo sẽ trung thành phục vụ và lãnh đạo Hội Dòng.

Suy ngẫm về những hiểu biết sâu sắc vô giá của cha Sosa, các Nghị Viên đã dành thời gian còn lại trong ngày để cầu nguyện cá nhân. Trong các nhóm ngẫu nhiên, họ liệt kê ba phẩm chất hoặc kỹ năng mà họ tin rằng Bề trên Tổng quyền tiếp theo nên có. Sau đó, họ chuyển sang các nhóm làm việc cơ bản của mình để thảo luận về những đức tính thiết yếu mà một Ủy viên Hội đồng, người sẽ cộng tác chặt chẽ với Bề trên Tổng quyền trong việc hướng dẫn Hội Dòng, cần phải có.

Các hoạt động hôm nay, được đánh dấu bằng sự suy tư trịnh trọng, chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới cho tân Bề trên Tổng quyền và hội đồng của ngài. Những hiểu biết sâu sắc và nhận thức chung của các Nghị Viên chắc chắn sẽ định hình quá trình đưa ra quyết định của họ. Cuộc bầu cử sắp diễn ra và nó là một quá trình bắt nguồn sâu sắc từ đức tin và phù hợp với mục đích cao hơn là định hướng tương lai của Dòng Ngôi Lời trong sáu năm tới. Sức nặng của trách nhiệm này là rất lớn và vai trò của các Nghị Viên trong tiến trình này là rất quan trọng. ▀